

24CS - รอซัดๆ แล้วซัด(?)ตาม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อาจจะเล่นคำเล่นอักษรหน่อย ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของคอลัมน์ บาดตาเซี่ยน อยู่แล้ว อ่านไป เพื่อให้คลายเครียดกันในยามที่ตลาดเป็นแบบนี้ แต่บางท่าน ก็อาจจะปวดหัว ตามตลาดเข้าไปอีกหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องขอยกยมา ณ ที่นี้เลยก็แล้วกันนะครับ... ในวงเล็บ ที่ต่อหลังคำว่า ซัด นั้น ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ มีแค่ ชื่อ หรือ ทิ้ง เท่านั้น ถ้าสัญญาณดี ก็ซัดซื้อ ถ้าสัญญาณแย่ก็ ซัดทิ้ง อย่าง ตลาด นั้น ถ้าเห็นว่ายืนระดับ 1385 ได้ อันนี้ ก็เริ่มจะมีแววดีแล้วเหมือนกันนะ ต้องไปดูกันที่ 1395 กันอีกที ถ้ายืนได้ ก็นั่นแหละ น่าซัดซื้อตามน้ำ เล่นรอบสั้นกันอีกซักรอบได้... แต่ถ้าไม่อย่างที่ว่ามา หรือ มีการลงมาต่ำกว่า 1370 ก่อน อันนี้แหละ ซัดทิ้ง ไว้ก่อนจะอุ่นใจกว่า เพราะโอกาสลงแรงๆ หรือ ลงลึกๆ ก็จะมีตามมา แล้วดีไม่ดี ในระยะต่อไป ถ้าหากหลุด 1350 ด้วยแล้วนั้น ยิ่งต้องซัดทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยกันได้เลย คงไม่ต้องกล่าวแล้วกระมังว่า แนวโน้มจะเป็นไปในทางไหน หากต่ำกว่า 1350... หรือ ถ้าจะถามว่าโอกาสที่จะหลุด 1350 มีไหม ก็อย่างที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละว่า ตอนนี มีโอกาสหลุดสูง ถ้าระยะนี้ ไม่รับขึ้นๆ ไปยืนเหนือ แนวต้านทางโครงสร้างเชิงลบให้ได้ ยิ่งไงน้ำหนักก็ยังคงหนักในทางลงมากกว่า... แต่หุ้น ก็อาจจะมีหลายๆ ตัวนะ ที่ต้องแยกออกมาจากตลาด หุ้นหลายๆ ตัว เหมือนลงมาอยู่ในระดับต่ำๆ มากแล้ว และเหมือนจะมีการสร้างฐานมาสักระยะแล้ว ก็อาจจะ รอซัดๆ แล้วซัดซื้อตามน้ำ ได้อยู่เหมือนกันนะ ดูที่หุ้น บาดตาเซี่ยน วันนี้เป็นแบบอย่าง สัญญาณทางโครงสร้างและเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ซ้ำว่า น่ารอซัดตามได้

ดูตามเกม...

ก็ต้องเอาเกมตามที่จั่วหัวมาวันนั้นแหละครับ จะน่าสนใจกว่า หรือ ถ้าตั้งรับ ก็อย่ารับลึก หรือ ถ้าเกิดลงลึก ก็คงต้อง ซัดทิ้ง เหมือนกันนะครับ ... หุ้นไทย ไม่มีใครจริงจัง ถ้าไม่ใช่คนคุม

แนวรับ : ...1.78-1.70 ต่ำกว่า 1.68 ไม่นั่นถือหุ้น

เป้าหมาย : ...1.80 ยืนได้ มองเป้าหมาย 2.50-2.60

Price Chart...(24CS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น 24CS... หรือ อาจจะคาดหวังใกล้ราคา 3.00 เลยก็ไม่มีผิดนะครับ แต่แน่นอน จะต้องยืนระดับ 1.80 ให้ได้มันคงด้วย ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็จะมีลูน 2.50-2.60 ได้ก่อนในเบื้องต้น... ถามว่า ระดับ 3.00 เอามาจากไหน ก็ดูตามภาพ จะเห็นว่า ลากเส้นจนเป็นรูปแบบราคาใน แนวโน้มเชิงบวก หรือ อาจจะคาดหวังกันได้ถึง การกลับตัวเป็นขาขึ้นกันได้เลยนะ แปลว่า จบขาลงไปแล้วจริงๆ ต่อไปก็จะเป็นการ ว่ากันในเรื่องแนวโน้มของขาขึ้น และ ยิ่งดูจาก เส้น 3 เซียน ที่มีแนวโน้มเชิงบวกด้วยแล้วนั้น การจะคาดหวังยาวๆ แบบไม่ต้องหันไปมองตลาดมาก ก็อาจจะหวังได้ แม้ว่า หากตลาดลงแรงๆ อะไรยังไง หุ้นตัวนี้ก็อาจเป็นข้อยกเว้นก็ได้...สรุป ยืน 1.8 น่าซัดตาม